

สรุปแนวทางการดำเนินการหลังประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

ก่อนออกประกาศ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่	หลังการออกประกาศ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่				การดำเนินการหลังประกาศ มีผลใช้บังคับ
	๓	๒	๑	ไม่เป็นวัตถุอันตราย	
๓ (มีใบสำคัญการขึ้น ทะเบียน ใบอนุญาต ผลิต/นำเข้า/ส่งออก/ มีไว้ในครอบครอง)	กรณีมีสารสำคัญ บางตัวในสูตร ส่วนประกอบได้รับ การยกเว้นให้ ไม่เป็นว.ตาม ประกาศฯ แต่ยังคง มีสารสำคัญอื่นเป็น ว.๓				<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ให้ขอสลักหลังแก้ไขชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ ภายใน ๙๐ วันนับ แต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) - ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ให้ขอสลักหลังแก้ไขชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ ภายใน ๙๐ วันนับ แต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) - ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ไม่ต้องดำเนินการใดๆ - ฉลากใหม่ ขอแก้ไขฉลากภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) โดยตัดสารสำคัญที่ได้รับการ ยกเว้นออกจากชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญของวัตถุอันตรายบน ฉลาก - ฉลากเดิม ให้ใช้ต่อไปได้อีก ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)

ก่อนออกประกาศ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่	หลังการออกประกาศ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่				การดำเนินการหลังประกาศ มีผลใช้บังคับ
	๓	๒	๑	ไม่เป็นวัตถุอันตราย	
๒ (มีใบสำคัญการขึ้น ทะเบียน/ใบรับแจ้ง การดำเนินการผลิต/ นำเข้า/ส่งออก/มีไว้ในครอบครอง)		กรณีมีสารสำคัญบาง ตัวในสูตร ส่วนประกอบได้รับการยกเว้นให้ ไม่เป็นว.ตาม ประกาศฯ แต่ยังคงมี สารสำคัญอื่นเป็นว. ๒			<p>- ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ให้ขอสลักหลังแก้ไขชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ ภายใน ๙๐ วันนับ แต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก ให้ขอสลักหลังแก้ไขชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ ภายใน ๙๐ วันนับ แต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครอง ไม่ต้องดำเนินการใดๆ</p> <p>- ฉลากใหม่ ขอแก้ไขฉลากภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) โดยตัดสารสำคัญที่ได้รับการ ยกเว้นออกจากชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญของวัตถุอันตรายบน ฉลาก</p> <p>- ฉลากเดิม ให้ใช้ต่อไปได้อีก ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)</p>

ก่อนออกประกาศฯ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็น วัตถุดิบรายชนิดที่	หลังการออกประกาศฯ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็นวัตถุดิบรายชนิดที่				การดำเนินการหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ
	๓	๒	๑	ไม่เป็นวัตถุดิบราย	
๒ (มีใบสำคัญการขึ้น ทะเบียน/ใบรับแจ้ง การดำเนินการผลิต/ นำเข้า/ส่งออก/มีไว้ในครอบครอง)			กรณีมีสารสำคัญบาง ตัวในสูตร ส่วนประกอบได้รับการ ยกเว้นให้ไม่ป็นว.ตาม ประกาศฯแต่ยังคงมี สารสำคัญอื่นเป็นว.๑		<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน จะถูกยกเลิกหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ - ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก จะถูกยกเลิกหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ - ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครอง จะถูกยกเลิกหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (กรณีที่มีวัตถุดิบราย ๑ รายการในใบรับแจ้ง) - การแจ้งข้อเท็จจริงในการผลิต/นำเข้า ให้แจ้งภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) - ฉลากใหม่ ต้องแสดงเลขที่รับแจ้งข้อเท็จจริง โดยต้องไม่แสดงเลขทะเบียนวัตถุดิบราย อย.วอส. ที่เคยได้รับ และสารสำคัญที่ได้รับการยกเว้นในชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญของวัตถุดิบรายบนฉลากใหม่ - ฉลากเดิม ให้ใช้ต่อไปได้อีก ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)

ก่อนออกประกาศฯ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่	หลังการออกประกาศฯ ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่				การดำเนินการหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ
	๓	๒	๑	ไม่เป็นวัตถุอันตราย	
๒ (มีใบสำคัญการขึ้น ทะเบียน/ใบรับแจ้ง การดำเนินการผลิต/ นำเข้า/ส่งออก/มีไว้ใน ครอบครอง)				กรณีสูตรส่วนประกอบ มีเฉพาะสารสำคัญที่ ได้รับการยกเว้นให้ ไม่เป็นว.ตามประกาศ ฯ เป็นสารสำคัญ เท่านั้น ไม่มีสารสำคัญ ที่เป็นว.ชนิดอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน จะถูกยกเลิกหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ - ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก จะถูกยกเลิกหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ - ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครอง จะถูกยกเลิกหลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (กรณีที่มีวัตถุอันตราย ๑ รายการในใบรับแจ้ง) - ฉลากใหม่ ต้องไม่แสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตราย อย.วอส. ที่เคยได้รับบน ฉลาก - ฉลากเดิม ให้ใช้ต่อไปได้อีก ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)